

บทที่ 4

ผลการศึกษา

กลุ่มบุคคลที่เข้ามาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมิ่งกรมลาวาสันนั้น มีทั้งเพศหญิงและเพศชายเท่า ๆ กัน ไม่สามารถเห็นชัดเจนได้ว่าเพศใดมีจำนวนมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่นับถือพุทธศาสนา และมีชาวไทยเชื้อสายไทยนิยมมาสักการะบูชาเช่นกัน แต่น้อยกว่าชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากวัดมิ่งกรมลาวาสมีความสวยงาม ทำให้สังเกตเห็นชาวต่างชาตินิยมเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในวัด แต่เป็นลักษณะที่เดินมาพบเห็นวัดโดยบังเอิญแล้วเห็นจากด้านหน้าของวัด มีความสวยงามและแปลก ทำให้เดินเข้ามาเยี่ยมชมภายในวัด คนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปี โดยส่วนมากมักจตุรูปขอพรมากกว่าที่จะนำของมาเช่นไหว้ ส่วนคนที่มักนำของมาเช่นไหว้มักอยู่ในช่วง 30 ปีขึ้นไป มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย คนในวัยนี้มักนำของมาเช่นไหว้เพื่อบนบานศาลกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก แต่ก็มีอาชีพอื่น ๆ ปะปนกันไป เช่น เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล แม่บ้าน เป็นต้น จากการสัมภาษณ์เห็นได้ว่า ผู้ที่เข้ามากราบไหว้ สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด มีตั้งแต่ฐานะระดับล่างไปจนมีฐานะสูง แต่จำนวนคนที่มีฐานะมาก ๆ จะมาวัดน้อยกว่าคนฐานะระดับล่างถึงระดับกลาง ผู้คนที่มาวัดนั้นมีทั้งที่บ้านอยู่ใกล้วัดและไกลวัด เพราะคนที่มีความศรัทธาในวัดมิ่งกรมลาวาสันนั้นถึงแม้บ้านจะอยู่ไกลอย่างไรก็ต้องมาที่วัดเพื่อกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ในช่วงปรกติมีผู้คนมาวัดเรื่อย ๆ แต่ช่วงเช้าคนจะบางตากว่าช่วงบ่ายและช่วงเย็น โดยเฉลี่ยคนเข้าวัดในช่วงปรกติประมาณ 600-700 คนต่อวัน ถ้าเป็นในช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน ผู้คนจะแน่นมาก ตั้งแต่เช้าจรดเย็น ตลอดวัน ประมาณ 3,000 คนต่อวัน แต่ถ้าเป็นเทศกาลอื่น ๆ เช่น ไหว้พระจันทร์ คนจะไม่หนาแน่นเท่า เทศกาลตรุษจีนของที่ผู้คนนิยมใช้เช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ ส้ม ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด โดยส่วนมากมักใช้ส้ม เพราะเป็นผลไม้ที่มีทุกฤดูกาล หาง่าย ราคาไม่แพง หาซื้อได้ตามร้านค้าบริเวณหน้าวัดสะตอก เป็นผลไม้มงคล มีความหมายดี ผู้คนที่มาวัดมิ่งกรมลาวาสันนั้นมักมีความศรัทธาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด และส่วนมากที่มาวัดเพราะทั้งพ่อและแม่ได้มาวัดนี้เป็นประจำ บางคนพ่อแม่พามาที่วัดตั้งแต่องเด็กเป็นประจำ เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจต่าง ๆ ก็จะมากราบไหว้ บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้างก็ขอพรขอโชคลาภ

4.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพระและเจ้าหน้าที่บริหารวัด

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มที่หนึ่ง คือ พระ และบุคคลที่มีความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่นไหว้ ศาสนาและความเชื่อเป็นอย่างดี

กรณีที่ 1 หลวงจินธรรมรักษ์จีนประจิด (เย็นงี่) ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย รักษาการ เจ้าอาวาสวัดทิพวารวิหาร นามเดิมชื่อ ยงชัย ศรีวิภาสสถิตย์ เกิดในตระกูลแซ่โจ้ว มณฑลกวางตุ้ง เชื้อชาติจีน สัญชาติไทย เกิดเมื่อปี พ.ศ.2501 จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันอายุ 43 ปี บรรพชา-อุปสมบท เมื่อ 4 เมษายน 2521 บวชมาแล้ว 23 พรรษา ได้สมณศักดิ์และตำแหน่งการปกครอง ดังนี้ เมื่อปี พ.ศ.2530 เป็นหลวงจีนใบฎีกา คณานุกรมเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พ.ศ.2531 เป็นกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เป็นรองผู้อำนวยการกองเลขานุการ และเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พ.ศ.2542 เป็นผู้ช่วยปลัดซ้าย และได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นหลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิด และท่านได้กล่าวว่า ที่วัดทิพวารวิหารมีเทพองค์สำคัญที่ผู้คนมักไปกราบไหว้เสมอ คือ เทพมังกรเขียว ประวัติความเป็นมายังไม่ชัดเจน แต่ทราบว่าเป็นพญามังกรอยู่ใต้มหาสมุทร มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนทั่วไปมักมาบนในเรื่องการค้าขาย หรือขอโชคขอลาภ ของที่ใช้ เช่น ไหว้ คือ ไก่สด (ไก่ที่ตายแล้ว แต่ยังคงอยู่ ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่ง) หมูสามชั้นสด ปลาสด ไข่ไก่ หรือไข่เป็ด มักจะใช้ 13 ฟอง เพราะ 1 รอบมี 12 ปี ควรใช้ไข่จำนวนฟองมากกว่า 1 รอบ (12 ปี) นั่นคือ ต้องใช้ไข่อย่างต่ำ 13 ฟองไหว นอกจากนี้คนนิยมใช้เครื่องกระดาดต่างๆ เช่น เพ้าอาภรณ์ (ชุดเครื่องทรง) หีบสมบัติ ทองก้อน ทองแผ่น ขนมที่ใช้ไหว้ คือ ขนมเปี๊ยะ ขนมจันอับ วัดทิพวารวิหารเป็นวัดจีนที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทนิกายนิกายแรกของประเทศไทย

หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิด กล่าวว่า รู้จักวัดมังกรกมลาวาสเนื่องจากเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดมังกรกมลาวาส เป็นศิษย์ผู้พี่มาจากวัดโพธิ์แมนคุณาราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกัน คือ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัฒน์ (เย็นเต็ก) หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิดได้กล่าวว่า ตั้งแต่บวชมา 23 พรรษา ไม่เคยบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะยึดมั่นตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท จะใช้ก็แค่การจตุรพิธเขียน บอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าภายในวัดมีการทำพิธี จึงจะใช้เครื่องเซ่นไหว้ ท่านกล่าวว่า ช่วงที่คนมาประกอบพิธีเซ่นไหว้มากที่สุดที่วัดมังกรกมลาวาส และวัดทิพวารวิหาร คือ ช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นการไหว้เจ้าต้นปี จำเป็นต้องใช้เครื่องเซ่นไหว้ในการไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นประเพณีจีนสำคัญที่คนทำกันเรื่อยมา นอกจากนี้คนนิยมมาในช่วงเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ วันพระกวนอิมโพธิสัตว์ (ภายใน 1 ปีจะมี 3 วัน ได้แก่ วันขึ้น 19 ค่ำเดือน 2 ขึ้น 19 ค่ำเดือน 6 และขึ้น 19 ค่ำ เดือน 9) เทศกาลชิงเม้ง เป็นการไหว้บรรพบุรุษ และช่วงสารทจีน ถือกันว่า ประตูนรกเปิดเพื่อให้สรรพสัตว์ออกมารับส่วนบุญกุศล ซึ่งเทศกาลเหล่านี้ผู้คนยังคงให้ความสำคัญ มีการใช้เครื่องเซ่นไหว้ในทุก ๆ เทศกาล หลวงจีนได้กล่าวว่า เทพในวัดมังกรกมลาวาสที่ผู้คนให้ความสำคัญ มักไปกราบไหว้เป็นประจำ คือ ไท่ส่วยเอี้ยะ (เทพแห่งดวงชะตา) ไฉ้ซึ้งเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) และหม่อฮู่โต (หมอยา)

ของที่ใช้เช่นไต้หวันมักจะเป็น เจ๊ใจ (อาหารเจ 5 อย่าง) ข้าว ผลไม้ น้ำชา นอกจากนี้ใช้เครื่องกระตาศต่าง ๆ ซึ่งมีหลายแบบแล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ให้เช่น ถ้าใช้กระตาศคือชวดอกบัว เป็นกระตาศสีทอง พับเป็นกลีบดอกบัวใช้สำหรับไหว้เจ้า หมายถึง ขอให้มั่งมีเงินทอง ส่วนเพ้า มีลักษณะเป็นถุงขนาดใหญ่ ข้างในเป็นชุดเครื่องทรงของเทพ เทพแต่ละองค์ใส่เครื่องทรงไม่เหมือนกัน ใช้ไหว้เทพต่าง ๆ (เพื่อให้ท่านมีชุดใหม่ใส่) โดยทั่วไปคนมักใช้ทองก้อน กระตาศเงินกระตาศทองเช่นไหว้ได้ ในช่วงตรุษจีนวัดทิพย์วารีวิหารได้จัดพิธีบูชาเทพธรรมาบาล 24 องค์ ของที่ใช้เช่นไหว้ทุกอย่างเป็น 24 หมด เช่น เพ้า (ชุดเครื่องทรง) 24 ชุด จาน ชาม ช้อน 24 ชุด อาหาร 24 ชุด ผลไม้ 24 ชุด น้ำชา 24 ถ้วย จัดวางไว้บนโต๊ะใหญ่บริเวณหน้าวัด ในการจัดเครื่องเช่นไหว้บูชาเทพธรรมาบาลนั้น ภายในหนึ่งปีจัด 3 ครั้ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศกาลกินเจ และช่วงปลายปี เรียกว่า พิธีเสี่ยซั้ง เป็นการขอบคุณเทพเจ้าทุกองค์ที่ได้ดูแลคุ้มครองตลอดปี หลวงจีนได้กล่าวไว้ว่า ของที่ใช้ในการเช่นไหว้ มักมีความหมายในตัวของมันเอง เช่น ส้ม มีความหมายในทางมงคล แปลว่า ทอง หรือโชคดี คนจีนมักนิยมใช้ส้มหรือไม้ก็ใช้ส้มไหว้เจ้า เพราะนอกจากส้มจะมีความหมายดีแล้ว ส้มยังเป็นผลไม้ที่หาง่ายทุกฤดูกาล และราคาไม่แพง ทั้งตะ (น้ำตาล) มีความหมายถึง ชีวิต มีความหวานสดชื่น เส้นหมี่ หมายถึง ชีวิตที่มีอายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ นิยมใช้ในงานวันเกิด ซาลาเปา (ซิวท้อ) นิยมใช้ในวันเกิดเช่นกัน เช่น ถ้าอายุครบ 50 ปี นิยมไหว้ด้วยซาลาเปา 51 ลูก (ใช้ซาลาเปามากกว่าอายุจริงหนึ่งปีไหว้) มีความหมายถึงการมีอายุยืน การเติมน้ำมันตะเกียงภายในวัด เป็นการขอให้มีชีวิตที่โชติช่วง เจอแสงสว่างนำทาง มีแต่ความโชคดี ไม่อับจนหนทางในการทำสิ่งใด ๆ หลวงจีนได้กล่าวไว้ว่า พิธีกรรมเช่นไหว้ในปัจจุบันนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการทำตามประเพณีสืบทอดต่อกันมา ผู้คนมีความเชื่อศรัทธาในเทพ จึงนำของมา เช่นไหว้ เมื่อไม่สบายใจ ถ้าได้นำเครื่องเช่นมาไหว้เทพ ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นจึงนิยมทำสืบทอดต่อกันมา ในกรณีของมนุษย์ปุถุชนทั่วไป การทำพิธีเครื่องเช่นไหว้เป็นเครื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะอย่างน้อยทำให้มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจ เหมือนมีเพื่อน ส่วนในกรณีของหลวงจีน คิดว่าไม่สำคัญเท่าไรนัก เพราะได้ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนามหาหนานทำความดี ละเว้นความชั่ว แต่ถ้าทางวัดมีการจัดพิธีต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้คนภายนอกได้เข้าร่วมในพิธี จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเช่นไหว้เป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีกรรม

กรณีที่ 2 หลวงจีนวินัยธร วิศิษฐ์ (เสี่ยซ้อ) หัวหน้าฝ่ายปกครอง อายุ 28 ปี ชื่อเดิมคือ วิศิษฐ์ พูลศิริวิชัย นับถือศาสนาพุทธ บ้านเดิมอยู่ อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บวชตั้งแต่อายุ 14 ปี รู้จักวัดมังกรกมลาวาสเนื่องจากมีแผ่นประกาศติดแถวบ้าน เชิญชวนให้บวชหมู่เป็นรุ่นแรกของวัดมังกรกมลาวาส เกิดความสนใจจึงตัดสินใจชวนเพื่อนอีก 3 คน มาบวชด้วยกัน ในตอนนั้นหลวงจีนวินัยธรเพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อ.อัมพวา จังหวัดสงคราม ก่อนที่จะบวชทำพิธีเช่นไหว้ไม่บ่อยนัก มักจะทำในช่วงตรุษจีน เช็งเม้ง ของที่ใช้เช่นไหว้คือ ข้าว และกับข้าว แบบธรรมดา ใช้เครื่องกระตาศไหว้บ้าง หลวงจีนวินัยธรได้บวชอยู่วัด

มังกรกมลลาวาส เป็นเวลา 14 ปี มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ของที่ผู้คนมักใช้เช่นไหว้ และพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในวัด หลวงจันวินัยธรได้กล่าวว่า ช่วงที่คนนำของมาเช่นไหว้มากที่สุดคือ เทศกาลตรุษจีน เช็งเม้ง เป็นการไหว้บรรพบุรุษโดยตรง ในช่วงวันเช็งเม้งนั้น มีคนมาไหว้ป้ายวิญญาณ (ไหว้กระดูก) ของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พวกลูกหลานนำกระดูกมาไว้ที่วัดมังกรกมลลาวาส พอถึงช่วงเช็งเม้ง ลูกหลานจะพร้อมหน้ามาไหว้บรรพบุรุษที่ป้ายวิญญาณ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ผู้คนมักนำของมาเช่นไหว้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้บรรพบุรุษ ถ้าต้องการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มักนำของมาไหว้ที่วัด ส่วนการไหว้บรรพบุรุษมักทำที่บ้าน ในช่วงเดือน 7 เป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และไหว้ผีไม่มีญาติ ของไหว้สำหรับบรรพบุรุษคือ ชุด หมู เป็ด ไก่ (ใช้เนื้อสัตว์ 3 อย่าง หรือ 5 อย่างก็ได้) ขนมเซ่ง ขนมเทียน ผลไม้ ข้าว น้ำชา เหล้า ต้องมีอ่วงแซจิว เป็นใบเบิกทางให้บรรพบุรุษลงมารับของไหว้ได้ อาจมีทองแท่งสำเร็จรูป แบนค์กึ่งเด็ก ก็ได้ ของไหว้ผีไม่มีญาติ คือ เนื้อสัตว์ 3 อย่าง เช่น หมู เป็ด ไก่ ขนมเซ่ง ขนมเทียน น้ำชา เหล้าเซียงซุน ต้องมีอ่วงแซจิว เป็นใบเบิกทางเพื่อให้ผีพเนจรมารับของไหว้ได้ (ของที่จัดไหว้ผีไม่มีญาติ อาจไม่ดีเท่าของไหว้บรรพบุรุษ) เดือน 8 เป็นช่วงเทศกาลกินเจ ผู้คนมักพากันมาที่วัด นอกจากคนมาที่วัดมังกรกมลลาวาส เพื่อทำพิธีเช่นไหว้แล้ว ยังมาทำพิธีเสริมสิริมงคล เสริมราศี เป็นการลงชื่อเพื่อให้สวดเสริมสิริมงคล (น้ำซึ่งปึกเต่าเก็ง) ทำบุญเป็นเงิน 100 บาท กับทางวัด เขียนชื่อ วัน เดือน ปีเกิด แล้วมอบให้วัด พระจะสวดมนต์ให้เป็นการสวดเสริมสิริมงคลให้กับคนนั้นๆ

นอกจากนี้ยังมีพิธีสะเดาะเคราะห์ ทำบุญเป็นเงิน 100 บาท เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี อายุ และเวลาตกฟาก เขียนในกระดาษแผ่นสีแดง ทางวัดให้มา แล้วนำไปไหว้เทพไท้ส่วยเอี้ยะ (เทพแห่งดวงชะตา) จุดธูป 3 ดอก อธิษฐานขอบารมีท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย นำชุดไหว้ซึ่งจะได้มาจากทางวัด ปิดตัวเอง 13 ครั้ง (ปิดออกจากตัวเอง) ถ้าทำแทนคนอื่นไม่ต้องปิดตัว หลังจากนั้นนำชุดไหว้และแผ่นกระดาษสีแดงที่เขียนชื่อ นามสกุล วางในตะกร้าหน้าเทพไท้ส่วยเอี้ยะ เพื่อฝากไว้คุ้มครองตลอดไป ปลายปีจะทำพิธีเผาชุดไหว้พร้อมกัน หลวงจันวินัยธรกล่าวว่าส่วนใหญ่คนมักมาไหว้ พระประธาน 3 องค์ และมักมาไหว้ขงจื้อเอี้ยะ บุนเซียงเอี้ยะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ไ้ส่วยเอี้ยะ (เทพเจ้าแห่งดวงชะตา) ไ้ซั้งเอี้ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เขียนชื่อกง (หมอยา) และเจ้าแม่กวนอิม ของที่ผู้คนมักนำมาเช่นไหว้ ส่วนใหญ่ได้แก่ ส้ม และผลไม้ต่างๆเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นผู้บรรลู่แล้ว ย่อมไม่เบียดเบียนกันและกัน ทั้ง (น้ำตาล) คนที่ใช้ทั้งไหว้มักอยากให้อายุยืนยาวเหมือนน้ำตาล หิงเตี้ย (กระดาษเงินกระดาษทอง) ใช้ได้ทั้งไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ คนมักใช้เครื่องกระดาษไหว้ เพราะหาได้ง่ายตามร้านขายของเช่นไหว้บริเวณหน้าวัด มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ไหว้ว่าต้องการใช้อะไรไหว้ เช่น เพ้า (ชุดเครื่องทรง) เป็นชุดนักรบใช้ไหว้ท้าวจตุโลกบาลได้

หลวงจีนวินัยธรกล่าวว่า ของที่ใช้เช่นโหว้ทำวจตุโลกบาล มักจะเป็นชุดแพ้ว เจโจ๋ ขนมนัจฉับ ผลไม้ ของที่ใช้เช่นโหว้เจ้าแม่กวนอิมมักจะเป็นซาลาเปา (ชีว่ท้อ) ไม่มีสี เจโจ๋ ผลไม้ เครื่องประดับ เช่น สร้อยมุก โดยส่วนใหญ่แล้วของที่ใช้เช่นโหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดมักจะเป็นอาหารเจ ข้าว น้ำชา ผลไม้ เครื่องกระตาศชนิดต่าง ๆ ขนมนัจฉับ เหตุที่คนไม่ใช่เนื้อสัตว์โหว้เพราะถือว่าเทพส่วนใหญ่เป็นเทพชั้นสูง เป็นเทพที่บรรลุแล้ว ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน สังเกตได้ว่าของที่ใช้โหว้บรรพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทาง สามารถใช้เนื้อสัตว์ได้ และเนื่องจากวัดมังกรกลาวาสเป็นวัดที่พระและเณรฉันแต่อาหารมังสวิรัต ผลไม้ เท่านั้น คนจึงไม่นิยมใช้เนื้อสัตว์โหว้ หลวงจีนวินัยธร กล่าวว่า สาเหตุที่คนนำของมาเช่นโหว้แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักคือ คนที่นำของมาเช่นโหว้เพราะมาขอในสิ่งที่ตนเองอยากได้ เป็นการหวังผลตอบแทนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกกลุ่มคือ นำของมาเช่นโหว้เพราะทำตามประเพณีที่ปู่ ย่า ตา ยาย ทำกันมา ทั้งช่วงเทศกาลและไม่ใช้ช่วงเทศกาล

หลวงจีนวินัยธรได้สรุปไว้ว่า พิธีกรรมเช่นโหว้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทั่วไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรู้จักบุญคุณ การตอบแทนบุญคุณ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่มนุษย์ แต่สำหรับหลวงจีนวินัยธรในเรื่องของการเช่นโหว้จะไม่มี มีเพียงการจุดธูป เทียน เท่านั้น เป็นการถวายพุทธบูชา โหว้เพื่อระลึกถึงและขอเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรม ไม่ใช่อามิสบูชา ที่ต้องบูชาด้วยสิ่งของต่าง ๆ นอกจากที่วัดจัดพิธีกรรมขึ้น เพื่อให้คนมาปฏิบัติพิธีกรรมร่วมกัน ซึ่งต้องใช้เครื่องเช่นโหว้เป็นส่วนประกอบสำคัญ

กรณีที่ 3 พระภิกษุบุรินทร์ มหัทธนะประดิษฐ์ อายุ 27 ปี ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองที่วัดมังกรกลาวาส บวชตั้งแต่อายุ 20 ปี ศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบัวงาม จังหวัดราชบุรี บ้านเดิมอยู่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เหตุผลที่บวชเนื่องจากเห็นว่าอายุครบเกณฑ์บวชแล้ว จึงอยากบวชให้พ่อแม่ เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ คิดจะบวชต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดสึก รู้จักวัดมังกรกลาวาสได้เนื่องจากมีโบสถ์ติดแถวบ้าน เชิญชวนบวชหมู่รุ่นแรกของวัดมังกรกลาวาส หลวงจีนวินัยธรจึงได้รวบรวมพรรคพวกพากันมาบวช ซึ่งมีพระภิกษุบุรินทร์รวมอยู่ด้วย พระภิกษุบุรินทร์บวชมาได้ 7 ปีแล้ว เห็นผู้คนที่นำของมาโหว้เทพทุกวัน และได้กล่าวว่า ช่วงที่คนนำของมาโหว้เทพที่วัดมากที่สุดคือ เทศกาลตรุษจีน และเทศกาลกินเจ เป็นช่วงที่คนหนาแน่นมากที่สุด ส่วนในเทศกาลอื่นมีผู้คนมาที่วัดหนาแน่นเช่นกัน แต่อาจไม่มากเท่ากับเทศกาลตรุษจีน นอกจากการเช่นโหว้แล้ว ผู้คนยังมักทำพิธีสะเดาะเคราะห์และขอพรเสริมสิริมงคล ในการทำพิธีทั้ง 2 นั้น ต้องทำบุญกับทางวัด พิธีละ 100 บาท เงินที่ทางวัดได้นั้นจะนำไปซ่อมแซมบำรุงวัด เป็นอาหารเพลสำหรับภิกษุสงฆ์และเณร นอกจากนี้ทางวัดยังนำเงินเหล่านั้นไปบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ ตามเห็นสมควร

ส่วนใหญ่เทพที่ผู้คนมากกราบไหว้คือ พระประธาน 3 องค์ ใ้ส่วยเอี้ยะ (เทพแห่งดวงชะตา) ไ้ซังเอี้ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เจ้าแม่กวนอิม และเซียนซือกง (หมอยา) ซึ่งเทพแต่ละองค์ในความคิดของผู้คนที่มากกราบไหว้ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น คนที่มาทำพิธีสะเดาะเคราะห์จะต้องไหว้เทพใ้ส่วยเอี้ยะ ส่วนคนที่อยากร่ำรวยเงินทอง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมักไหว้ใ้ซังเอี้ยะ คนที่มาไหว้เซียนซือกง (หมอยา) มักขอในเรื่องของสุขภาพ ให้หายจากโรคร้ายไข้เจ็บ ส่วนเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพแห่งความใจดี มีเมตตา ผู้คนที่มาไหว้นั้น ขอพรแตกต่างกันไป ไม่ได้ขอในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเหมือนที่ขอจากเทพต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ของที่คนมักนำมาใช้เช่นไหว้เป็นประจำได้แก่ ส้ม กล้วย หิ้งเตี้ย (กระดาษเงินกระดาษทอง) เหตุที่ใช้หิ้งเตี้ยไหว้เพราะคนเราต้องใช้เงินทองเป็นหลัก เป็นสิ่งที่ จำเป็นสำหรับมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไป เวลาไหว้เทพจึงมักใช้หิ้งเตี้ยไหว้เสมือนกับเป็นการให้เงินทองกลับเข้ามาหาผู้ไหว้มาก ๆ นอกจากนี้คนยังนิยมใช้ชุดแพ้วไหว้เทพ ชุดแพ้วคือชุดเครื่องทรงกระดาษ ผู้ที่มาไหว้มักมีจุดประสงค์คือ ให้เทพได้เปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ ส่วนใหญ่แล้วคนนิยมนำชุดแพ้วมาไหว้ทั่วจุดโลกลบลา ใ้ส่วยเอี้ยะ ไ้ซังเอี้ยะ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกระดาษอีกมากมายที่คนนิยมใช้ไหว้เทพ เช่น ค้อชิตอกบัว (มีลักษณะเหมือนกระทง ใช้กระดาษสีทองพับเป็นจีบรอบกระทง) พระภิกษุบูรินทร์ได้กล่าวว่ามีคนในครอบครัวมักไม่ได้ทำพิธีเช่นไหว้ แต่นาน ๆ ก็จะมาเยี่ยมพระภิกษุบูรินทร์ที่วัดมังกรกมลาวาส เมื่อมาเยี่ยมจึงนำของมาเช่นไหว้เทพ มาสะเดาะเคราะห์ โดยส่วนมากมักมาตอนต้นปี เพื่อให้ตรงกับเทศกาลตรุษจีน สาเหตุที่คนมักนำของมาเช่นไหว้เทพเนื่องจากขอให้กิจการค้าขายเจริญ ขอให้มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคร้ายไข้เจ็บ และมักขอให้ลูกหลานพี่น้องวงศ์ตระกูลเป็นคนดี ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน

พระภิกษุบูรินทร์กล่าวว่า พิธีเช่นไหว้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป เพราะเป็นสิ่งที่ทำกันมาแต่อดีต บรรพบุรุษเคยปฏิบัติกันมา เป็นประเพณีที่ดงามสืบต่อกันเรื่อยมา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางจิตใจที่มีความหมายต่อมนุษย์ ถ้าเรานำของมาไหว้ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่เป็นเรื่องของความกตัญญูและความสบายทางจิตใจ ส่วนพระภิกษุบูรินทร์ได้กล่าวตอนท้ายว่าบางครั้งทำไม่ได้นำดอกไม้ ผลไม้ เจไข (อาหารเจ 5 อย่าง) ถวายแต่พระประธาน 3 องค์ และเจ้าแม่กวนอิม นอกเหนือจากการจุดธูป เทียน ทั้งนี้ถือเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้ขอสิ่งใดเป็นพิเศษ

กรณีที่ 4 เพศชาย อายุ 34 ปี ทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนมังกรกมลาวาส วิทยาลัย (เล่งเน่ยยี่) ซึ่งในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเรียกว่า “อาจารย์” อาจารย์ควบคุมและดูแลในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งโรงเรียนนี้จะมีแต่พระและเณรเท่านั้นที่มาเรียน ล้วนเป็นผู้นับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย และอนัมนิกาย (พระเถรวาทนับถือ) อาจารย์เป็นผู้นับถือพุทธศาสนานิกายมหายานฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย ซึ่งจะ

นับถือเหมือนกับพระและเณรในวัดเล่งเน่ยยี่ บ้านเดิมอยู่จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากจากสถานที่ทำงานอยู่ภายในบริเวณวัด อาจารย์จึงย้ายมาอาศัยภายในวัด เพราะทางวัดมีที่พักให้ผู้ที่ทำงานในวัดได้นอน อาจารย์เคยบวชที่วัดนี้ตั้งแต่อายุ 20-26 ปี หลังจากสึกออกถึงมาทำงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนวัดมิ่งกรมลาวาสใต้ 8 ปี อาจารย์ได้กล่าวว่าภายใน 1 เดือนจะมีวันพระจีน 2 ครั้ง ส่วนมากผู้ที่นำของมาเช่นไต้หวันนั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่นำของมาเช่นไต้หวันเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และผู้ที่นำของมาเช่นไต้หวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอขอบคุณในสิ่งที่ตนเองขอแล้วได้สมหวังตามที่ขอ ส่วนมากผู้ที่นำของมาเช่นไต้หวันนั้นมักใช้ผลไม้เป็นหลัก และส้มเป็นผลไม้ที่มีแทบทุกฤดูกาล เป็นผลไม้ที่หาง่ายและมีราคาไม่แพง ส่วนมากในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเลื่อนชั้น เด็กที่เรียนหนังสือมักมาไหว้เทพบุ๋นเซียงเพราะท่านเป็นเทพแห่งการศึกษา ท่านโปรดของหวาน คือ โรตีสายไหม และเด็กมักนำโรตีสายไหมมาเช่นไต้หวันเทพบุ๋นเซียง เพื่อขอให้สมหวังในการศึกษา ยิ่งในช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย เด็กจะนำโรตีสายไหม มาเช่นไต้หวันอย่างแน่นขนัดภายในวัดพระและเณรฉันอาหารมังสวิรัตเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์ และไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ผู้คนที่นำของมาเช่นไต้หวันส่วนมากจะใช้อาหารเจและผลไม้ ยกเว้นบางเทศกาลเท่านั้นที่ต้องใช้เป็ด ไก่ เช่นไต้หวันเทพต่าง ๆ สามารถอนุโลมได้ โดยส่วนมากผู้ที่นำของมาเช่นไต้หวันนั้นจะกระทำเพื่อความ เป็นสิริมงคล บางที่อาจารย์ไปวัดอื่นบ้าง เช่น วัดแขก ทั้งนี้ไปเพื่อการศึกษา อยากมีความรู้มากขึ้น และมีความเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี อาจารย์มักนำของมาเช่นไต้หวันวันสำคัญทาง ศาสนาคือวันตรุษจีน

ในวันตรุษจีนนั้น ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน ภายในวัดมีการอัญเชิญเทพเจ้า 3 องค์ คือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ยะ) เทพเจ้าแห่งความปิติยินดี (หี่ซิง) และเทพเจ้าอีก 1 องค์ ซึ่งเทพ 3 องค์นั้นจะเวียนกันลงมาปีละองค์ และจะต้องดูด้วยว่าท่านลงมาทางทิศใด ผู้ที่มา ไหว้ต้องหันหน้าไปไวยังทิศนั้นๆ นอกจากนี้อาจารย์มักนำของมาเช่นไต้หวันในวันสารทจีน วันไหว้ พระจันทร์ เทศกาลกินเจ และเทศกาลทิ้งกระจาด (เดือนเจ็ดของจีน) ซึ่งชาวจีนถือเป็นเดือนที่ ปลอดภัยดวงวิญญาณทั้งหมด เช่น ส้มพะเวสี โอปาติกะ บรรพบุรุษ เทพต่าง ๆ พิธีนั้นคนทั่วไป ส่วนใหญ่จะไม่รู้กัน เพราะทางวัดทำพิธีนี้ภายในวัดเท่านั้น และคนที่มาวัดอย่างสม่ำเสมอจะทราบ และมาร่วมทำพิธีทิ้งกระจาดร่วมกันกับทางวัด และในวันสารทจีนถือเป็นวันที่ต้องมีพิธีเช่นไหว้ เพราะเป็นวันที่ไหว้เจ้าและไหว้บรรพบุรุษ รวมทั้งไหว้ห่อเฮียตี้ คือเป็นการไหว้ดวงวิญญาณ พนजर ของที่ใช้ในพิธีเช่นไต้หวันเป็นจำพวกข้าว อาหารต่างๆ (ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารเจ) และ ผลไม้ นอกจากนี้ใช้ขนมเปียะหรือขนมโก๋ก็ได้ นอกจากนี้อาจารย์ได้มาประกอบพิธีเช่นไต้หวันวัด เล่งเน่ยยี่แล้ว ยังเข้าร่วมในพิธีใหญ่ๆของวัดอีกด้วย เช่น พิธีงู่เทียน เป็นการบวงสรวงเทพยดา ซึ่งจะมีเทพด้วยกันทั้งหมด 24 องค์ ในการเช่นไต้หวันนั้นอาจารย์มักไม่ได้เฉพาะเจาะจงเทพองค์ใด เป็นหลัก แต่จะไหว้เทพในวัดโดยรวมทั้งหมด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อาจารย์คิดว่าพิธี กรรมเช่นไต้หวันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ

โดยส่วนใหญ่แล้วพิธีกรรมที่สำคัญ ๆ มักมีการเช่นไหว้รวมอยู่ด้วย เป็นพิธีที่ทำสืบทอดต่อกันมา เพื่อประกาศให้สังคมได้รู้ว่าเราเป็นคนที่ประพฤติดี เช่น ในการจัดฐูปั้น ควันฐูปจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่เราไหว้ได้รับรู้จากการที่เราอธิษฐานจิต อาจมีบางพิธีที่คนบางส่วนมักไม่เข้าใจในพิธีนั้น ๆ เช่น พิธีการเผากระดาษ เพราะคิดว่า การเผากระดาษนั้นไม่มีความหมายอะไรและไม่มี ความจำเป็น แต่อาจารย์เชื่อว่า พิธีการเผากระดาษไปให้ผู้เสียชีวิตไปแล้วนั้นเป็นการแสดงความ กตัญญูกตเวที อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าตนเองได้ทำพิธีเช่นไหว้บ่อยครั้ง เพราะทางวัดจัดพิธีใด ตนเองก็ ได้เข้าร่วมพิธีแทบจะทุกครั้ง มีความสะดวกในการเข้าร่วมประกอบพิธีเพราะตนเองได้ทำงานอยู่ ภายในบริเวณวัด และบางครั้งทุกคนในครอบครัวเดินทางจากจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะร่วมประกอบ พิธีกรรมกับทางวัด ถึงพิธีกรรมเช่นไหว้มีความสำคัญ แต่ก็ต้องขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างของผู้ที่ ประกอบพิธี เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา กำลังทรัพย์ โดยส่วนมากแล้วผลไม้ที่คนมักนิยมใช้เช่น ไหว้ คือ ส้ม กล้วย องุ่น แอปเปิ้ล เพราะถือเป็นผลไม้ตามฤดูกาล หาได้ง่าย มีความหมายดี เช่น องุ่น หมายถึง ให้มีลูกหลานมากมาย มีความรักสามัคคีกัน ส้ม หมายถึง ได้กิก ซึ่งแปลว่า ความ โชคดี แต่ผลไม้ที่ไม่นิยมนำมาเช่นไหว้ เช่น ทูเรียน เพราะเป็นผลไม้ที่มีหนามแหลม ซึ่งจะหมายถึง ทำสิ่งใดสำเร็จโดยยาก เพราะมีอุปสรรคขวากหนาม ส่วนมังคุด มีคำว่า คุณรวมอยู่ด้วย แสดง ถึงความไม่เป็นมงคล

อาจารย์กล่าวว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ที่นำของมาเช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น แต่ละคน มักมีจุดมุ่งหมายต่างกัน บางคนมีปัญหา ไม่สบายใจ หรืออาจมาบนบานศาลกล่าว วิงวอนขอให้สิ่ง ที่ตนเองต้องการ เมื่อได้ในสิ่งที่ขอไป จึงนำของเช่นไหว้มาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วย บ้างก็ทำ พิธีเช่นไหว้เพื่อขอโชคลาภขอพร ทำเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คุ้มครองตนเอง เช่น บางคนไม่สบายไปหาหมอแผนปัจจุบันไม่หาย รักษาจนเท่าไรไม่หายสักที จึงมาที่วัดเล่ง เนี่ยยี มาหาเทพเจ้าแห่งยา ท่านเป็นผู้ที่ฝังเข็มและผ่าสมองได้เป็นคนแรกในโลก ท่านมีหลาย ชื่อ เช่น หมอฮูโด้ เซียนช็อกง ฮั่วท้อเซียนชื่อ ซึ่งก็แล้วแต่ผู้คนจะเรียก ด้วยเหตุที่ท่านเป็น เทพเจ้าแห่งยา จึงมีผู้คนนิยมมาสักการะและนำของมาเช่นไหว้ท่าน เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้คนนิยมไว้สั้โต๋เที่ยงอ้วง (ท้าวจตุโลกบาล) ซึ่งเป็นเทพ 4 องค์ คอยปกป้องรักษาอยู่ประจำทั้ง 4 ทิศ อาจารย์ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายว่า พิธีเช่นไหว้เป็นพิธีที่ สำคัญ อย่างน้อยก็เป็นพิธีที่เป็นที่พึงพอใจ ทำแล้วมีความสบายใจ ได้ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน และคิดว่าจะมีผู้ทำสืบทอดไปเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ ก็ยังมีปัญหาอยู่ ผู้คนจึงยึด สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจ

กรณีที่ 5 เพศหญิง อายุ 50 ปี ประกอบกิจการส่วนตัว นับถือศาสนาพุทธ บ้าน อยู่แถวถนนทบุรี รู้จักวัดมังกรกมลาวาสมานานแล้ว เนื่องจากบรรพบุรุษมักมาไหว้เทพที่วัดนี้เป็น

ประจำ จนมาถึงรุ่นตัวเอง จึงมักมาไหว้เทพที่วัดนี้เป็นประจำเช่นกัน แล้วยังชักชวนให้ลูกหลานมาไหว้เทพที่นี่ เนื่องจากเป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และมีความศักดิ์สิทธิ์ ใครที่คิดดีทำดี เมื่อมาขอพรจากเทพมักจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ส่วนใหญ่ทำพิธีเช่นไหว้ในช่วงตรุษจีน ทำเป็นประจำและทำทุกปี ไม่เคยขาด ทำมาประมาณ 30 กว่าปีมาแล้ว ในช่วงวันอื่นๆถึงแม้จะไม่ใช้เทศกาลสำคัญ แต่ถ้าได้มาที่วัดมิ่งกรมลาวาสก็จะต้องทำพิธีเช่นไหว้เสมือนกับเป็นการนำของมาไหว้ เพื่อขอพรจากเทพต่างๆ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีปัญหาไม่สบายใจ จึงบนแล้วนำของมาแก้บน แต่ทุกครั้งที่มาวัดนี้จะนำของมาไหว้เทพเพื่อขอพร ขอความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตนเอง นอกจากมาไหว้เทพที่วัดมิ่งกรมลาวาสแล้วยังไปไหว้ไต่ฮงกงที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอีกด้วย และได้ทำบุญซื้อโลงแก้ศพที่ไม่มีญาติ

เนื่องจากวัดมิ่งกรมลาวาสกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีระยะทางใกล้กัน สามารถเดินทางได้สะดวก นอกจากมาที่วัดมิ่งกรมลาวาสเพื่อทำพิธีเช่นไหว้แล้ว ยังทำทุกๆพิธีที่ทางวัดเป็นผู้จัดขึ้น คือ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีเสริมสิริมงคล และพิธีขอมาเจ้ากรรมนายเวร (เหลียงอ้วงป่อน้ำ) การที่จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์กับทางวัด ต้องทำบุญ 100 บาท เสียก่อน ทางวัดจึงจะให้แผ่นกระดาษสีแดง และชุดไหว้ เขียน ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด อายุ เวลาตกฟาก และนำชุดไหว้ปิดตัว 13 ครั้ง อธิษฐานต่อหน้าไห้ส่วยเอี้ยะ ซึ่งเป็นเทพแห่งดวงชะตา ขอให้หมดเคราะห์ หมดโศก แล้วจึงนำกระดาษสีแดงสอดเข้าไปในชุดไหว้ นำไปวางไว้ที่ตะกร้าหน้าไห้ส่วยเอี้ยะ ทางวัดจะเป็นผู้เก็บชุดไหว้ เมื่อถึงตอนสิ้นปีจะนำชุดไหว้เผาพร้อมกับชุดไหว้ของคนอื่น

การที่จะทำพิธีเสริมสิริมงคล ต้องทำบุญ 100 บาทกับทางวัด และพิธีขอมาเจ้ากรรมนายเวร ต้องทำบุญ 200 บาท กับทางวัด เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิดลงในกระดาษพระภิกษุจะสวดมนต์บทขอมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นทางวัดจะแจกเส้นหมี่ น้ำตาล ให้คนที่ทำพิธีนี้ได้ไปทานที่บ้าน เส้นหมี่มีความหมายถึงให้มีอายุยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ น้ำตาลมีความหมายถึง ให้ชีวิตมีแต่ความหวานสดชื่น ในความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะมาลบล้างกรรมที่เราเคยก่อไว้ได้ เราไม่สามารถหนีกรรมได้ แต่ที่ทำทุกๆพิธีเพราะเมื่อทำแล้วเกิดความสบายใจ เพราะชีวิตนี้ทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว โดยส่วนใหญ่แล้วเวลามาวัดมิ่งกรมลาวาสมักไม่ได้ไหว้เทพองค์ใดเป็นพิเศษ แต่จะไหว้รวมกันทุกๆองค์ เพราะถือว่าเทพทุกองค์ท่านบรรลุแล้ว มีความศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมด แต่จะมีเทพที่ต้องไหว้เฉพาะเจาะจงคือ ไหว้เพื่อสะเดาะเคราะห์ ต้องไหว้ไห้ส่วยเอี้ยะ ไหว้ขอโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ต้องไหว้ไล่ซี้เอี้ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินตรา) ไหว้เขียนชื่อกงเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไหว้ท้าวจตุโลกบาลเพื่อให้คุ้มครองดูแลลูกหลานให้เป็นคนดี เชื่อฟังในโอวาท และกันไม่ให้คนชั่วเข้ามาใกล้ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอบารมี ขอความเมตตา ส่วนใหญ่คนที่มาไหว้เทพที่วัดมิ่งกรมลาวาสเป็นประจำจะทราบวาทะแต่ละองค์ที่กล่าวมาข้างต้นมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ของที่นำมาใช้ไหว้นั้น มักจะเป็นส้ม เจ๊จ๊ว (อาหารเจ 5 อย่าง) เครื่อง

กระดาดต่าง ๆ แล้วแต่ผู้ไหวจะใช้ชนิดใด เพราะมีหลายแบบ เช่น ชูดเพ้า กระดาดคือชูดอกบัว หึ่งเตี้ย (กระดาดเงินกระดาดทอง) โดยส่วนใหญ่ของที่ไหวเทพที่บรรลแล้วในวัดมิ่งกรม ลาวาสจะเป็นของดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้อาจใช้ชาลาเปาชีวท้อ (ไม่มีไส้) ขนมจันอับ ไหว้ได้ ไม่นิยมใช้เนื้อสัตว์ ไหว้ เพราะท่านเป็นเทพที่บรรลแล้ว ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน แต่สังเกตได้ว่าตั้งอุเอี้ยซึ่งเป็น ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดมิ่งกรมลาวาส เป็นเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลปกป้องรักษา ยังไม่ ไหว้เทพที่บรรล สามารถใช้เนื้อสัตว์ไหว้ได้ ก่อนที่จะใช้สิ่งใดไหว้เทพควรที่จะมีความรู้เสียก่อนว่า สิ่งใดมีความเหมาะสมและถูกต้อง เพราะส่วนใหญ่คนที่มาวัดนี้เป็นประจำจะทราบดี นอกจากผู้ ให้สัมภาษณ์ไหว้เทพที่วัดมิ่งกรมลาวาสเป็นประจำอยู่แล้ว ยังมีคนอื่นๆในครอบครัวมาไหว้เทพ ที่วัดนี้ด้วย ถ้าเป็นเทศกาลสำคัญ เช่น ตรุษจีน ทุกคนจะมาที่วัดนี้พร้อมหน้าพร้อมตากัน แต่ถ้า ไม่มีเทศกาล ต่างคนต่างมา ขึ้นอยู่กับใครสะดวกเวลาไหน ก็มาเวลานั้น ของที่นำมาไหว้มักจะมี ความหมายอยู่ในตัว เช่น ใช้เส้นหมี่ไหว้ตอนวันเกิด เป็นการขอให้มียูยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ ชาลาเปาชีวท้อ มักใช้ไหว้ตอนวันเกิดเช่นกัน เป็นการขอให้มียูยืนยาว มักใช้ไหว้ด้วยจำนวนที่ มากกว่าอายุจริง 1 ลูก เช่น ถ้าอายุ 50 ปี ควรใช้ชาลาเปาชีวท้อไว้จำนวน 51 ลูก ทั้งตะ (เจดีย์ น้ำตาล) เป็นการขอให้ชีวิตมีความหวานชื่นเหมือนน้ำตาล ชูดเพ้าเป็นเครื่องทรงกระดาดใช้ไหว้ เทพ เช่น ท้าวจตุโลกบาล มีชูดใหม่เปลี่ยน ปัจจุบันกระดาดเงินกระดาดทองทำหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้ไหว้ว่าต้องการใช้ชนิดใดไหว้ เวลาที่วัดจะซื้อ รูป เทียน ของวัด ใครไปหีบมาต้องใส่เงิน ค่ารูป เทียนในกล่องสีแดง รูปมีราคาห่อละ 5 บาท เทียน 1 คู่ ราคา 5 บาท น้ำมัน 1 ขวด สำหรับเติมตะเกียง ราคา 10 บาท ใครหีบของเป็นจำนวนเงินเท่าไรให้ใส่เงินจำนวน (เท่ากับ ของที่หีบมา) ลงในกล่องบริจาคสีแดง

ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่า การเซ่นไหว้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเคยทำกันมาตั้งแต่สมัย บรรพบุรุษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่ง เช่น ตอนตรุษจีนนำของมาไหว้เทพ เพื่อขอ พรในวันต้นปี เหมือนกับในตอนต้นปีได้กระทำในสิ่งที่ดี เป็นเรื่องมงคล เชื่อว่าตลอดปีนั้นจะมีแต่ สิ่งมงคลเข้ามาในชีวิต และเมื่อทำแล้วเกิดความสบายใจ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว ทางจิตใจ บางครั้งไม่จำเป็นต้องนำของมาไหว้ เพียงแค่จุดรูป เทียนไหว้ ก็เกิดความสบายใจได้ ซึ่งก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคล

4.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มที่สอง คือผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้ที่วัด มิ่งกรมลาวาส (เฉพาะกรณีที่มีเครื่องเซ่นไหว้มากกว่าการนำดอกไม้ธูปเทียนมา) เพศหญิง 5 คน

เพศชาย 5 คน อายุ 35 ปีขึ้นไป และได้มาประกอบพิธีกรรมเครื่องเซ่นไหว้ที่วัดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

กรณีที่ 1 เพศหญิง อายุ 38 ปี มีอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ มีบ้านอยู่แถวบางกะปิ วันที่สัมภาษณ์ได้มาถวายเครื่องเซ่นไหว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่กับน้องสาว มาที่วัดนี้เป็นเวลานานกว่า 25 ปีแล้ว และรู้จักวัดนี้ได้เนื่องจากพ่อและแม่ได้มาทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำตั้งแต่ตนเองยังเป็นเด็ก ในสมัยที่ยังเป็นเด็กเคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สอบผ่าน มีสิ่งใดที่ไม่สบายใจก็บอกกล่าวท่าน ทำให้รู้สึกผูกพันวัดนี้มานาน พอโตขึ้นสามารถมาวัดนี้ได้เองตามลำพัง จึงมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีปัญหาอะไรขอให้ท่านช่วยแก้ไขให้ ถ้ามีเวลาว่างเมื่อใดจะต้องรีบมาทันที ไม่จำเป็นว่าต้องมีเรื่องไม่สบายใจก่อนจึงค่อยมา โดยส่วนมากแล้วทุกครั้งที่มามักจะนำผลไม้และพวงมาลัยมาถวาย โดยจะจุดธูป จุดเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านรับรู้ ส่วนมากมักจะมาสักการะที่วัดนี้เพียงแห่งเดียว ไม่ค่อยได้ไปวัดอื่น และเมื่อพ่อก็มักจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี้ที่เดียวเช่นกัน แต่ทุกๆคนในครอบครัวมักจะทำบุญตักบาตรในวันพระที่วัดใกล้ ๆ บ้าน นอกจากมาวัดเล่งเน่ยยี่เพื่อกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว มักจะซื้อน้ำมันจากร้านค้าบริเวณหน้าวัดเพื่อเติมตะเกียงภายในวัดไว้สำหรับให้ผู้ที่มาวัดจะได้จุดธูปจุดเทียนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตดำเนินงานอย่างราบรื่น มีแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตตนเองและครอบครัว โดยส่วนมากนำผลไม้ พวงมาลัย มาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มักทำเพื่อความสบายใจเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และไม่ได้เจาะจงไหว้เทพองค์ไหนเป็นพิเศษ แต่จะไหว้ทุกองค์ มีบางครั้งที่ได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ ในเรื่องของการทำงาน แล้วสมหวัง จึงต้องมีของมาแก้บน อย่างในวันนี้ได้มาแก้บนโดยมี ส้ม สาลี่ พวงมาลัย สกก้วย และกาก้วย กาก้วย เป็นขนมแบ่งสีขาว กลมและแบนมีขนาดใหญ่ เป็นของสำหรับไหว้เจ้าได้ และสกก้วยทำมาจากแป้งเช่นกัน มีลักษณะคล้ายกับซาลาเปาขนาดใหญ่ ตรงหน้าแป้งจะแตกไม่มีไส้ ใช้สำหรับไหว้เจ้าได้ ขนมพวกนี้เป็นขนมมงคล มักใช้ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และใช้ในงานมงคลได้ทุกงาน มาที่วัดนี้บ่อย เดือนหนึ่งมาประมาณ 2 ครั้ง และถ้าวันไหนมีเทศกาลพิเศษก็จะมาแทบทุกครั้ง ในวันที่เป็นเทศกาลพิเศษ พ่อ แม่ และน้องมักมาด้วย ถือโอกาสในวันพิเศษกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว

เทพในวัดเล่งเน่ยยี่มีเยอะมาก ไม่รู้จักทุกองค์ แต่มักจะไหว้เทพโดยรวม ไม่เจาะจงเฉพาะองค์ใดเป็นพิเศษ ของที่ใช้นำมาเซ่นไหว้นั้น ไม่ทราบว่าจะมีความหมายอย่างไร แต่ทราบว่าสามารถนำผลไม้และพวงมาลัยมาถวายได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน ๆ ก็ต้องใช้พวงมาลัยและผลไม้เหมือนกัน แต่ทราบว่าถวายส้มแล้วมีความหมายว่าโชคดี และขนม สกก้วย กาก้วย นั้น รู้ว่าเป็นขนมสำหรับไหว้เจ้า และใช้ได้กับงานมงคลทุกงาน ไม่รู้ว่าเทพเจ้าองค์ใดโปรดสิ่งใดเป็นพิเศษ แต่จะใช้ของที่นำมาสะดวกในการเซ่นไหว้ โดยหาซื้อได้ตามร้านค้าบริเวณหน้าวัด

คิดว่าการเซ็นไหวเป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยถ้าไม่มีสิ่งใดที่ไม่สบายใจก็สามารถนำของมาเซ็นไหวได้
เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

กรณีที่ 2 เพศหญิง อายุ 52 ปี อาชีพแม่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ บ้านอยู่แถวบางพลัด รั้ววัดเล่งเน่ยยี่ตั้งแต่เด็ก เพราะพ่อและแม่มาไหว้ที่วัดนี้เป็นประจำ เมื่อตอนเป็นเด็กพ่อและแม่เป็นคนพามาที่แห่งนี้ โดยส่วนมากมักนำของมาเช่นไหว้ในตอนสำเร็จสมหวังจากการบวชและช่วงสิ้นปี ประมาณเดือนธันวาคม เพื่อเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้เราอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดปี แล้วพอขึ้นปีใหม่ก็ต้องนำของมาเช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษและเจ้าที่เจ้าทางตามธรรมเนียมตรุษจีน โดยมากแล้วของที่นำมาเช่นไหว้มักเป็น เป็ด ไก่ หมู ผลไม้ เช่น ส้ม เชียวหวาน

นอกจากมาวัดเล่งเน่ยยี่เป็นประจำแล้ว ยังมักไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ทั้ง 2 แห่งคือ แถวบางนา กับ แถวแพ่งสรรพศาสตร์ และยังมักไปไหว้เจ้าแม่ทับทิม แถวพาหุรัดอีกด้วย เมื่อถึงเทศกาลกินเจต้องเข้าไปร่วมในพิธีที่วัดเล่งเน่ยยี่เป็นประจำมิได้ขาด นอกจากการทำพิธีเช่นไหว้ที่วัดนี้แล้วนั้น ยังทำพิธีสะเดาะเคราะห์ในยามที่มีเคราะห์ด้วย ในการที่จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์นั้น ต้องไปแจ้งกับผู้ชายจีนสูงอายุที่มักจะนั่งที่โต๊ะเล็ก ๆ ภายในวัด เสียเงิน 100 บาท แล้วจะได้กระดาษสีแดงมา 1 ใบ เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีที่เกิด เวลาตกฟาก (ถ้าไม่ทราบเวลาตกฟาก ให้เขียน "ดี" ลงไปแทน) หลังจากนั้นจึงไปจุดธูปเทพไหว้ให้ส่วยเอี้ยะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงชะตา เพื่อให้คุ้มครอง อธิษฐานเสร็จจึงนำกระดาษสีแดงแผ่นนั้นปิดออกจากตัวเอง 13 ครั้ง เป็นอันจบพิธี แล้วทางวัดจะเป็นผู้เก็บกระดาษสีแดงแผ่นนั้น เมื่อถึงปลายปีทางวัดจะนำไปเผา นอกจากนี้ยังไหว้เทพเจ้าโถ่สิ่งเอี้ยะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเป็นประจำ บางครั้งชินแสก็แนะนำว่า ช่วงนี้ควรไปไหว้เทพเจ้าองค์ใด ในวัดเล่งเน่ยยี่ ก็จะทำตามที่ชินแสบอก ถ้าไปบนบานแล้วไม่ได้สมปรารถนาตามที่บนไว้ จะไม่แก้บน แต่ถ้าบนไว้แล้วสมหวังตามที่ขอ จะแก้บนทุกครั้ง โดยส่วนมากเรื่องที่บนมักจะเป็นเรื่องของลูกหลาน ให้ลูกหลานเชื่อฟัง ให้เป็นคนดี ไม่มีเรื่องการทำงานให้ปวดหัว เพราะไม่ได้ทำงานแต่เป็นแม่บ้าน จึงอยากให้ลูกหลานเชื่อฟัง มาที่วัดเล่งเน่ยยี่เป็นประจำ และมักมาทุกเทศกาล ถ้าในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ ทุกคนในบ้านจะพากันมาที่วัด มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ได้นำของมาเช่นไหว้ สี่โตเที่ยงอ้วง (ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์) เนื่องจากได้บนบานขอท่านให้สามีที่ป่วยเป็นโรคตับแข็ง ซึ่งอาการหนักมาก ขอให้อาการทุเลา ให้ดีขึ้น มีอายุต่อไปอีก หลังจากที่ได้บนบานแล้วนั้น ไม่นานสามีก็กลับมีอาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงนำชุด "แพ้ว" มาแก้บน ชุดแพ้วมีลักษณะเป็นชุดนักรบที่ทำด้วยกระดาษ บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ แก้บนด้วยชุดแพ้ว 4 ชุด เพราะท้าวจตุโลกบาลมีทั้งหมด 4 องค์ คอยคุ้มครองคนดี และกำจัดคนที่ไม่ตั้งมั่นในศีลธรรม ท่านจะทรงเครื่องทรงคล้าย ๆ กับชุดนักรบของจีนตนเองจึงนำชุดแพ้วซึ่งเป็นชุดนักรบใหม่ มาให้ท่านเปลี่ยน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้มีเยอะมาก คิดว่ารู้จักเทพทุกองค์ในวัดนี้ เพราะมากราบไหว้เป็นประจำ พอทราบว่ายินยอมใช้ส้มเช่นไหว้ เพราะมีความหมายมงคล เช่นไหว้ด้วยส้มแล้วจะโชคดี อยู่เย็นเป็นสุข โดยมากถ้าไม่ได้บนก็จะนำผลไม้ เช่น ส้ม มาเช่นไหว้ แต่ถ้าบนไว้แล้วสมหวังจะนำของที่พิเศษ เช่น ชุดแพ้วมาแก้บน และพอทราบ

ว่าของที่จะนำมาถวาย หรือเช่นไหว้เจ้าแม่กวนอิม จะไม่ใช่ของคารเวิตขาด กล่าวได้ว่าส่วนใหญ่ที่นำของมาเช่นไหว้เพราะสมหวังตามที่บนบานเอาไว้ และทำเพื่อความสบายใจ เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกหลานเป็นคนดี และเชื่อฟังตนเอง

กรณีที่ 3 เพศหญิง อายุ 46 ปี เป็นแม่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ มีบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสาย 2 รู้จักวัดเล่งเน่ยยี่จากแม่ เพราะเมื่อก่อนแม่ชอบพามาตั้งแต่เด็ก ๆ เลยเกิดความรู้สึกผูกพันและมีความศรัทธาในวัดนี้ ส่วนใหญ่มักทำพิธีเช่นไหว้ในวันเกิดของคนในครอบครัว ขอพรจากเทพให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ของที่มักใช้ในการเช่นไหว้ ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ เช่น ส้มและพวงมาลัย กระจาดเงินกระจาดทอง หรือเรียกอีกอย่างคือ หิ้งเตี้ย เพราะแม่เคยบอกไว้ว่าเวลาไหว้เจ้า นอกจากการใช้รูปเทียน ดอกไม้ ผลไม้ แล้ว ยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ หิ้งเตี้ย เพราะการที่ไหว้เจ้าด้วยกระจาดเงินกระจาดทองนั้นเป็นการขอพรให้เราร่ำรวยไปในตัว ใครที่ทำการค้าก็จะร่ำรวยได้กำไร นอกจากมาไหว้เจ้าทำบุญที่วัดเล่งเน่ยยี่แล้วยังไปไหว้เจ้าที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม ไหว้หลวงปู่โตซึ่งงคงที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และบางครั้งก็ไปวัดพระแก้วและศาลหลักเมือง เพราะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เวลาบ่นบานขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องบ่นกับองค์ใดเป็นพิเศษ แต่เมื่อครั้งล่าสุดได้บ่นบานต่อพระศรีอริยเมตไตร โดยส่วนมากเมื่อไม่สบายใจมักมาที่วัดเล่งเน่ยยี่ เพื่อมาบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ขอให้ท่านช่วย แต่ไม่เชื่อว่าเมื่อไม่สบายใจจะมาที่วัด บางครั้งไม่มีปัญหาอะไรก็มาที่วัด มีความรู้สึกว่าได้มากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วมีความสบายใจ เหมือนมีที่พึ่ง รู้สึกอึดอัดใจอย่างบอกไม่ถูก นอกจากตนเองมักมาทำพิธีเช่นไหว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่แล้ว แทบทุกคนในครอบครัวมักมาทำพิธีเช่นไหว้เช่นกัน เช่น พี่สาว น้องสาว ซึ่งแล้วแต่ว่าใครว่าง แต่บางครั้งก็พากันมาทั้งหมด เทพในวัดมีเยอะมาก คิดว่าไม่รู้จักทุกองค์ จะรู้จักก็ต้องค์หลัก เช่น พระศรีอริยเมตไตร เจ้าแม่กวนอิม สี่โตเทียงอ้วง (ท้าวจตุโลกบาล) นอกจากทำพิธีเช่นไหว้เป็นประจำ แล้วยังทำพิธีอื่น เช่น การสะเดาะเคราะห์ที่วัดเล่งเน่ยยี่มีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ โดยเฉพาะ ทั้งนี้เป็นพิธีที่ฝากดวงชะตาไว้กับเทพให้ช่วยเอื้อะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงชะตาเพื่อให้ท่านคุ้มครองตลอดปี โดยมากมักจะทำพิธีนี้ตอนต้นปี แต่ถ้าใครสมัครใจที่จะทำกลางปี หรือตอนที่ตนเองมีเคราะห์ก็ได้ และมีพิธีสำคัญอีกพิธีหนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์กระทำเป็นประจำทุก ๆ ปี คือการทำงเด็กพร้อมพร้อมกับทางวัดเล่งเน่ยยี่ ในช่วงสารทจีน ประมาณเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม ทั้งนี้ถือเป็นการทำบุญให้บรรพบุรุษ รวมทั้งผีไม่มีญาติ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของพิธีเช่นไหว้ว่าเป็นการนำของมาเช่นไหว้เทพเจ้า เพื่อให้ท่านปกป้องคุ้มครอง และอย่างน้อยที่ได้ทำพิธีเช่นไหว้ก็มีความสบายใจเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก และจะทำพิธีเช่นไหว้ต่อไป ถือเป็นการแสดงความนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กรณีนี้ 4 เพศหญิง อายุ 43 ปี ทำงานธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านขายของที่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ บ้านอยู่แถวอโศก ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ รู้จักวัดเล่งเน่ยยี่เพราะสมัยตนเองยังเด็ก แม่ก็จะพามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ ทำพิธีเช่นไหว้เป็นประจำ ส่วนใหญ่เทศกาลที่จะต้องทำพิธี เช่น ไหว้ไม้ไผ่ขาด คือ เทศกาลตรุษจีน และช่วงปลายปี ซึ่งเป็นการขอบคุณเทพเจ้า ที่ดูแลคุ้มครองเรามาตลอดทั้งปี เรียกว่าเสี่ยซั้ง แต่ถ้าขอบคุณคนจะเรียกว่า กำเสี่ย นอกจากนี้ถ้ามีเวลาว่าง หรือผ่านมาละแวกใกล้ จะต้องแวะเข้ามาในวัดเพื่อกราบไหว้เทพต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ค้าขายได้ดี มีกำไร กิจกรรมเจริญรุ่งเรือง ส่วนใหญ่ของที่ใช้เช่นไหว้เป็นประจำมักได้แก่ เทียน ส้ม น้ำมัน สำหรับเติมตะเกียงภายในเพื่อให้คนที่ต้องการจุดธูป จุดเทียนไหว้เจ้าสามารถใช้จุดไฟได้ นอกจากนี้ยังใช้กระดาษเงินกระดาษทองเช่นไหว้ ซึ่งหาได้ตามร้านขายของทุกร้านบริเวณหน้าวัด เพราะตนเองทำกิจกรรมค้าขาย จึงอยากได้กำไร เงินทองไหลมาเทมา จึงใช้กระดาษเงินกระดาษทองเช่นไหว้ นอกจากนี้มาที่วัดเล่งเน่ยยี่แล้วยังมักไปกราบไหว้หลวงปู่โตฮ่องกงที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และศาลเจ้าพ่อเสือ โดยมากมักจะไปกราบไหว้ 3 แห่งนี้เป็นประจำ เพราะถือว่าสถานที่เหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากมาทำพิธีเช่นไหว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่แล้ว ยังทำพิธีสะเดาะเคราะห์เมื่อปีเกิดชงกัน หมายถึงถ้าตนเองเกิดปีจอ แล้วปีนั้นเป็นปีที่ชงกันกับปีจอ ซึ่งหมายความว่าไม่ถูกกัน ก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ เป็นการฝากดวงชะตาให้เทพไท้ส่วยเอี้ยะคุ้มครอง

นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ได้มาด้วยกับกับผู้ให้สัมภาษณ์ ได้กล่าวว่า ตนเองอายุ 50 กว่าปี มาจากฮ่องกงได้ 25 ปี บ้านอยู่แถวสี่พระยา มักมาทำพิธีเช่นไหว้เช่นกัน โดยมากทำตอนที่บนสำเร็จ และตามเทศกาลสำคัญ ๆ ถ้าเป็นวันเกิดมักจะจุดเทียนใหญ่ เรียกว่า เทียนเอก หรือเทียนชัย เพื่อให้ชีวิตมีแสงสว่างนำทาง เจอแต่สิ่งดีในชีวิต วกกลับมายังผู้ให้สัมภาษณ์ ได้กล่าวว่า เวลานำของมาเช่นไหว้ไม่ได้ไหว้เทพองค์ไหนเป็นพิเศษ แต่จะไหว้โดยรวม เพราะถือว่าทุกองค์มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า เทพในวัดนี้มีเยอะ คิดว่าโดยส่วนรวมรู้จัก แต่อาจจะไม่หมด เช่น ทราบว่า ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมากกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมจะดี ท้าวจตุโลกบาล มีทั้งหมด 4 องค์ เป็นเทพปราบมาร พ่อแม่ที่มีลูกมากมักมาไหว้เพื่อขอให้ลูกเป็นเด็กดี เชื่อฟังพ่อแม่ สั่งขจายเป็นเทพที่ถ้าใครทำการค้ำมักมาไหว้ เพื่อขอโชคลาภให้ค้าขายได้กำไร มีการโยนเหรียญลงตรงสะดือของท่าน ลิบแปดอรหันต์ (เป็นเทพ 18 องค์) ต้องนับอายุ เมื่ออายุในปีนั้นตกในเทพองค์ใดให้อ่านคำทนายจากในวัดได้ว่าดีหรือไม่ดี ถ้าไม่ดีผู้คนมักมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ไม่ทราบว่าเป็นแต่ละองค์โปรดสิ่งใดเป็นพิเศษ เพราะเวลาตนเองเช่นไหว้ก็มักใช้แต่ ส้ม ผลไม้ต่าง ๆ กระดาษเงินกระดาษทอง น้ำมัน เทียน แต่คนมักเช่นไหว้เจ้าแม่กวนอิมด้วย อาหารเจ ซาลาเปาหวาน และผลไม้ต่าง ๆ คิดว่าการเช่นไหว้มีความสำคัญมากเพราะเราขอให้ท่านคุ้มครองดูแลเรา เมื่อท่านช่วยแล้วตอบแทนท่านโดยการมากกราบ นำของมาเช่นไหว้ท่านและเมื่อทำแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่ง

กรณีที่ 5 เพศหญิง อายุ 68 ปี ปัจจุบันคอยดูแลกิจการร้านค้าของลูกหลาน บ้านอยู่แถวเยาวราช นับถือศาสนาพุทธ รู้จักวัดมิ่งกรมลาวาสมานานแล้ว ในอดีตเคยเดินผ่านวัด ตอนนั้นมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ ลองอธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเล่งเน่ยยี่ช่วย แล้วบังเอิญเรื่องที่ไม่ดีนั้นก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ดีได้อย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงนำของมาเช่นไหว้ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้บนไว้ เพียงแต่อธิษฐานขอเฉย ๆ หลังจากนั้นจึงมาวัดนี้เป็นประจำในช่วงที่ว่าง และมาแทบทุกเทศกาลสำคัญของเงินที่ทางวัดเป็นผู้จัด เป็นเวลาเกือบ 40 ปี โดยปกติเวลามาไหว้มักจะจุดธูป จุดเทียน นำส้มและผลไม้อื่น ๆ เช่น สาลี่ กล้วยเทพในวัด และมักจะซื้อน้ำมันจากร้านค้าบริเวณหน้าวัดมาใส่ตะเกียงในวัด เวลาผู้คนมาทำบุญจุดธูป จุดเทียน จะได้ใช้ไฟจากตะเกียงได้ เหตุที่มักใช้ผลไม้เช่นไหว้นั้น เพราะผลไม้หาง่าย ถ้าไม่สามารถนำมาจากที่บ้านได้ สามารถซื้อได้บริเวณหน้าวัด และมีผลไม้ให้เลือกทุกชนิดที่ต้องการ

นอกจากนี้แล้วยังมักไปไหว้ที่ศาลเจ้าเสือแถวแฟงสรรพศาสตร์ด้วย เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญ จะต้องมาที่วัดทุกครั้งเพื่อนำของมาเช่นไหว้ ให้ตลอดทั้งปีนั้นเจอแต่ในสิ่งที่ดี เป็นมงคล เหมือนกับว่า ถ้าทำสิ่งที่เป็นมงคลตอนขึ้นปีใหม่ คือ นำของมาเช่นไหว้เทพภายในวัด จะทำให้ตลอดทั้งปีนั้นมีแต่เรื่องมงคล ความโชคดี และมักจะทำบุญในตอนสิ้นปีด้วยการนำของมาเช่นไหว้เพื่อเป็นการขอบคุณเทพทั้งหลายที่ดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดี ในวันนี้นำของมาแก่นัน มีชุดไหว้เจ้า ประกอบด้วยของ 3 อย่าง คือ กิมหนึ่งเต้า ไช้ไหว้เจ้า ขอให้มีเงินมีทอง ค้อซี่ มีลักษณะเหมือนกระทง รอบๆมีกระดาษพับเป็นกลีบติดรอบกระทง ให้มีเงินมีทอง และเที่ยงเจ้าจี เป็นกระดาษเงินกระดาษทองอย่างใหญ่ ถือเป็นเงินของฟ้า ของทั้ง 3 อย่างนี้เป็นชุดสำหรับไหว้เจ้า ให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปี นอกจากนี้ยังใช้ อี้ก้วยท้อ และขนมจันอับ เช่น ไหว้ อี้ก้วยท้อ มีลักษณะเหมือนหูช้าง ข้างในใส่ก้วยไซ่ สีชมพูทำด้วยแป้ง ขนมจันอับเป็นขนมหวาน มีสีส้มต่างๆ เช่น ขาว ชมพู ของเหล่านี้เป็นของมงคล ใช้สำหรับไหว้เจ้า เทพในวัดมีมากมาย คิดว่ารู้จักครบทุกองค์ แต่ไม่ทราบบรายละเอียดที่เจาะลึกว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร และทราบว่าของที่นำมาเช่นไหว้ ก็เป็นของมงคลทั้งนั้น ที่คนจีนนิยมใช้สำหรับไหว้เจ้า นอกจากทำพิธีเช่นไหว้เป็นประจำแล้ว ยังทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ไหว้เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ยะ ซึ่งเป็นเทพที่ดูแลดวงชะตาชีวิต มีขั้นตอนคือ เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี อายุ และเวลาตกฟาก ถ้าจำเวลาตกฟากไม่ได้ ให้เขียนคำว่า ตกลงไปแทน นำไปไหว้เทพเจ้าแห่งดวงชะตา (ไท่ส่วยเอี้ยะ) จุดธูป 3 ดอก อธิษฐานขอบารมีท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย นำชุดไหว้ปิดตัว 13 ครั้ง (ปิดออกจากตัวเอง) ถ้าทำแทนคนอื่นไม่ต้องปิดตัว นำชุดไหว้วางในตะกร้าหน้าองค์เทพไท่ส่วยเอี้ยะ เพื่อฝากไว้คุ้มครองตลอดปี ปลายปีจะทำพิธีเผาชุดไหว้พร้อมกัน การประกอบพิธีนี้ต้องฝากดวงสะเดาะเคราะห์ (ป้ออุง) ทำบุญ 100 บาท และการทำพิธีสวดเสริมสิริมงคล ทำบุญ 100 บาท คิดว่าการเช่นไหว้มีความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนเป็นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่ เป็นการแสดง

ความกตัญญูต่อเทพที่เรานับถือ และที่สำคัญเราทำพิธีเซ่นไหว้แล้ว เรามีความรู้สึกอึดอัดใจ
ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ทำแล้วสบายใจ มีความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

กรณีที่ 6 เพศ เป็นคนลักเพศ (กระเทย) อายุ 37 ปี ประกอบอาชีพค้าขายที่สี่ลม บ้านอยู่แถววัดโพธิ์นิมิตร ตลาดพลู นับถือศาสนาพุทธ รู้จักวัดเล่งเน่ยยี่มานานแล้วตั้งแต่เด็ก ลักษณะของผู้ให้สัมภาษณ์รายนี้ คือ เป็นผู้ชาย มีผมหยิกสั้นแบบผู้ชาย แต่งกายแบบผู้ชาย แต่ทาเล็บมือ และมีท่าทางที่กรีดกรายเหมือนผู้หญิง มักทำพิธีเช่นไหว้ในเทศกาลสำคัญ เช่น วันตรุษจีน กินเจ อย่างในวันนี้ได้นำชุดแพ้ว ส้ม สาลี และพวงมาลัยมาเช่นไหว้ และบางครั้งก็นำเจใยมาด้วย (เจใยมี่ คือ อาหารเจ 5 อย่าง) เพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากมาที่วัดเล่งเน่ยยี่เป็นประจำแล้วยังไปวัดสัมโพธิญาณ แถวบางขุนเทียน เพื่อสวดมนต์ นั่งกรรมฐาน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระยูลอ อยู่ท้อผ่อสัก ตีเฒ่าอั้ง เจ้าพ่อแห่งเจีย นาจา เจ็ดนางฟ้า กิมบ้อ เจ็กเซียนฮ่องเต้ (เทพเจ้าแห่งสวรรค์) และยังมีเทพองค์อื่น ๆ อีกมาก ตนเองนับถือเจ้าแม่กวนอิม โดยของที่ใช้เช่นไหว้มักเป็น เจใยมี่ (อาหารเจ 5 อย่าง) ผลไม้ แป้งทงหน้ำ ลิปสติก สร้อยมุก หิ้งเตี้ย (กระดาษเงินกระดาษทอง) ชิวท้อ (ทำจากแป้งทำคล้ายลูกท้อ มักมีความหมายว่าให้มีอายุยืน) และ กาก้วย (เป็นแป้งมีลักษณะกลมแบนขนาดใหญ่) มีความหมายในทางมงคล ใช้ไหว้เจ้าและใช้ในงานมงคลทุกชนิด ไม่เคยทำพิธีอะไรเลย นอกจากเช่นไหว้อย่างเดียว และมักมาที่วัดนี้ในทุกๆเทศกาล มักมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง บางทีนำชุดแพ้ว (ชุดนักรบ) มาเช่นไหว้ท้าวจตุโลกบาล และได้บอกว่าการเช่นไหว้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะอย่างน้อยถ้าเราทำได้ทำเราจะมีความสุขทางใจ เรามีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนบานสิ่งใดแล้วสมหวัง จึงนำของมาเช่นไหว้ นอกจากนี้ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ แก่กรรม ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุข ในตอนสุดท้ายผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า ตนเองเป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิม ได้เชิญชวนข้าพเจ้าไปที่ตำหนัก พร้อมกับกล่าวว่าจะให้เหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ และตอบท้ายด้วยว่า ข้าพเจ้าโชคดีมากที่ได้มาเจอผู้ให้สัมภาษณ์

กรณีที่ 7 เพศชาย อายุ 50 ปี อาชีพค้าขาย บ้านอยู่แถวฝั่งธน นับถือศาสนา พุทธ รู้จักวัดเล่งเน่ยยี่มาจากพ่อและแม่ ทำพิธีเครื่องเซ่นไหว้มานานนับสิบปีแล้ว โดยส่วนมากมาที่วัดนี้บ่อยเพราะต้องมาซื้อของที่ตลาดสำเพ็ง ซื้อไปเพื่อขายต่อ ทุกครั้งที่ไปตลาดสำเพ็งจึงมาที่วัดเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรจากท่านให้ค้าขายได้กำไร อย่างวันนี้ผู้ให้สัมภาษณ์มาพร้อมกับลูกสาวซึ่งกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง พาลูกสาวมาไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรียนเก่ง ๆ ดังที่กล่าวแล้วว่าผู้ให้สัมภาษณ์มักมาที่วัดเพราะต้องไปซื้อของที่ตลาดสำเพ็ง จึงมักจะแวะมาที่วัดทุกครั้ง ไม่ได้มาตามเทศกาลสำคัญ แต่เทศกาลตรุษจีนจะต้องมาเป็นเทศกาลที่ขาดไม่ได้ จะต้องนำของมาเซ่นไหว้ มาขอพรในวันปีใหม่ให้ตลอดปีค้าขายได้กำไร เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป โดยปกติมักเซ่นไหว้ด้วยกระดาษเงินกระดาษทองเพื่อให้รวย ค้าขายได้กำไร นอกจากจะทำพิธีเซ่นไหว้เป็นประจำแล้ว ก็ไม่ได้ทำพิธีอะไรอีก เนื่องจากเห็นว่าพิธีเซ่นไหว้เป็นพิธีที่สำคัญ ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พึงพอใจ เห็นใจในตัวเรา หรือถ้าบนบานแล้วสำเร็จตามที่ได้ขอไป มักจะนำของมาแก้บน ในวันนี้ได้นำขนมจันอับ ผลไม้ ชุดแพ้ว มาเซ่นไหว้ท้าวจตุโลกบาล และถ้ามีโอกาสครบครันพร้อมหน้าพร้อมตา จะพามากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเน่ยยี่ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ค้าขายดี เทพในวัดนี้มีเยอะมาก คิดว่ารู้จักครบทุกองค์ แต่อาจจะยังไม่รู้รายละเอียดดีพอ และไม่รู้ว่าของที่นำมาเซ่นไหว้มีความหมายอย่างไร แต่รู้ว่า สัมมีความหมายในทางมงคล มีความโชคดี อยู่เย็นเป็นสุข ขนมจันอับ สกก้วย เป็นขนมซึ่งใช้ในงานมงคล ใช้สำหรับไหว้เจ้าได้ กระดาษเงินกระดาษทองมีความหมายในเชิงให้ร่ำรวย ทำมาค้าขึ้น การเซ่นไหว้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงถึงความเคารพและศรัทธาที่เรามีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นการเพิ่มสิริมงคลแก่ตนเอง คุ้มครองตนเองและคนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข และบ่อยครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ได้บนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด พอสมปรารถนาจึงนำของไปแก้บน เป็นการขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือ กล่าวได้ว่าแทบจะทุกครั้งที่มาวัดมักจะนำผลไม้มาเซ่นไหว้ หรือไม้กั้นนมที่ใช้สำหรับไหว้เจ้า และก็ไม่ได้ทำพิธีอื่นนอกจากการเซ่นไหว้

กรณีที่ 8 เพศชาย อายุ 47 ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัว นับถือศาสนาพุทธ บ้านอยู่แถวบางกอกใหญ่ ทำพระ รู้จักวัดเล่งเน่ยยี่ตั้งแต่วัยเด็ก เพราะแม่มักพามาที่วัดนี้เสมอๆ มาที่วัดนี้เกือบ 40 ปีแล้ว ส่วนใหญ่มักทำพิธีเช่นไหว้เกือบทุกเทศกาล หรือไม่มีปัญหาแล้วมาบนบาน จึงนำของเช่นไหว้มาแก้บน ของที่ใช้เช่นไหว้มักจะเป็น รูป เทียน ผลไม้ กระดาษเงินกระดาษทอง ฮกก้วย นอกจากนี้ยังบริจาคเงินตามตู้ต่างๆภายในวัด นอกจากนี้ยังไปทำบุญไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าพ่อเสือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดเล่งเน่ยยี่ และมูลนิธิเทียนฟ้า อยู่แถววงเวียนโอเดียน เขียวราช ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะสลับในการไปไหว้เจ้าตามที่ต่างๆที่กล่าวมา นอกจากมาที่วัดเล่งเน่ยยี่เพื่อทำพิธีเช่นไหว้แล้ว ยังทำพิธีสะเดาะเคราะห์ด้วย โดยทำพิธีนี้กับทางวัดโดยตรง เพื่อให้หมดเคราะห์หมดโศก เจาะใจแต่เรื่องดีในชีวิต ในการทำพิธีสะเดาะเคราะห์นั้นเป็นการฝากดวงชะตากับเทพไท่ส่วยเอี้ยะ ซึ่งเป็นเทพที่ดูแลดวงชะตา ผู้ให้สัมภาษณ์นำของมาเช่นไหว้เทพที่นี้บ่อยมาก บางครั้งไม่ใช่เทศกาลสำคัญ แต่ถ้าอยากมาก็จะมา มาบ่อยครั้งมาก มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัด ในปัจจุบันถ้ามีเวลาว่างมักจะพาแม่ พี่สาว และทุกคนในบ้านมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเล่งเน่ยยี่ เทพในวัดนี้มีมากมายหลายองค์ คิดว่าตนเองรู้จักเทพในวัดนี้แทบทุกองค์ แต่ไม่ทราบว่าเป็นเทพแต่ละองค์โปรดของเช่นไหว้สิ่งใดเป็นพิเศษ แต่พอจะทราบเป็นบางองค์เท่านั้นว่าท่านโปรดสิ่งใดเช่น ท้าวจตุโลกบาลมีทั้งหมด 4 องค์ แต่ละองค์จะถือดาบ ร่ม พิน และเจดีย์ องค์ที่ถือดาบ คนมักนำกระดาษเงินที่เป็นรูปดาบมาเช่นไหว้ องค์ที่ถือร่ม คนมักนำกระดาษเงินที่เป็นรูปงูมาเช่นไหว้ องค์ที่ถือพิน คนมักนำกระดาษเงินที่เป็นพินมาเช่นไหว้ องค์ที่ถือเจดีย์ คนมักนำกระดาษเงินที่เป็นเจดีย์มาเช่นไหว้ ส่วนของเช่นไหว้ของเจ้าพ่อแห่งเจีย ทราบมาว่าท่านโปรดผลไม้ทุกประเภท ผู้ให้สัมภาษณ์นับถือท้าวจตุโลกบาล เจ้าแม่กวนอิม พระพุทธองค์ 3 องค์ที่ประดิษฐานในวัด มีนามว่า พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตพุทธเจ้า และพระโภชชยคุรุพุทธเจ้า เทพไท่ส่วยเอี้ยะ (เทพเจ้าแห่งโชคชะตา) ฮั่วท้อเซียนซือ ซึ่งเป็นหมอรักษาคอนไข่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นพิเศษ กล่าวได้ว่าพิธีเช่นไหว้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถือเป็นพิธีที่น่าเกรงขาม ดุมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข เวลามีปัญหาทุกขใจจะนำของไปเช่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพร ขอให้ปัญหาต่างๆลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่พึงทางจิตใจได้อย่างดี

กรณีที่ 9 เพศชาย อายุ 51 ปี อาชีพค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ บ้านอยู่แถวบางขุนเทียน รู้จักวัดเล่งเน่ยยี่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นเวลากว่า 30 ปี ในวันตรุษจีนและวันเกิดของคนในครอบครัว มักจะทำพิธีเซ่นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยปกติใช้ส้มเป็นของเซ่นไหว้ เพราะเท่าที่ทราบมาคือ ส้มมีความหมายในทางมงคล นิยมให้ทั้งคนและนิยมใช้ไหว้เจ้า และส้มเป็นผลไม้หาง่าย มีขายทุกฤดูกาล ราคาไม่แพงเกินไป บางครั้งนำส้มมาจากบ้าน แต่ถ้าวันไหนไม่ได้เตรียมมาก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าบริเวณหน้าวัดเล่งเน่ยยี่ มีให้เลือกหลายร้าน แต่ถ้าเป็นโอกาสพิเศษของที่ใช้ไหว้เจ้าก็จะพิเศษตาม เช่น กระจาดค้อชืดดอกบัว หมั่นโถว สกก้วย กระจาดค้อชืดดอกบัวเป็นลักษณะคล้ายกับกระทง มีการพับกระจาดเป็นจีบโดยรอบ ใช้สำหรับไหว้เจ้า หมั่นโถว มีลักษณะคล้ายซาลาเปา ทำมาจากแป้ง ใช้สำหรับไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษก็ได้ ส่วนสกก้วย ทำมาจากแป้งแต่อาจจะแป้นคนละชนิดกับที่ใช้ทำหมั่นโถว สกก้วยจะคล้ายกับขนมปุยฝ้าย เนื้อแป้งจะละเอียด ตรงหน้าจะแตก ใช้สำหรับไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษก็ได้เช่นกัน นอกจากนิยมนำที่วัดเล่งเน่ยยี่แล้ว ยังมักไปไหว้ใต้ซอกกึ่งที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และไปศาลเจ้าพ่อเสือ นอกจากพิธีเซ่นไหว้แล้ว ยังมักซื้อน้ำมันเติมตะเกียงในวัดอยู่เป็นประจำ เพราะมีความเชื่อว่าทำให้ชีวิตมีความสว่างรุ่งโรจน์ ประสบความสำเร็จในชีวิต ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่า เกิดวันเดียวกับเจ้าแม่กวนอิม เมื่อถึงวันเกิดของตนเอง มักนำของไหว้เจ้าแม่กวนอิม ส่วนมากมักเป็นเจ๊ไฉ่ และผลไม้ เจ๊ไฉ่ คืออาหารเจ 5 อย่าง มีข้าวและน้ำด้วย ของที่ใช้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมจำเป็นต้องใช้อาหารเจและผลไม้เท่านั้น เพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ใด ๆ ทุกชนิด โดยส่วนมากผู้คนทั่วไปทราบดีว่าของที่ใช้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมควรเป็นอาหารเจและผลไม้เท่านั้น ไม่นับพวกเครื่องหอม เครื่องประดับ ของสวยงามที่นิยมใช้ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเช่นกัน นอกจากนี้ไม่ทราบว่าเทพองค์อื่นท่านโปรดสิ่งใดเป็นพิเศษ เพียงแต่ทราบของหลัก ๆ ที่นิยมไหว้เจ้า เช่น กระจาดค้อชืดดอกบัว หมั่นโถว สกก้วย กระจาดเงิน กระจาดทอง และผลไม้ ส่วนจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนั้นไม่ทราบเหมือนกัน เพราะของที่กล่าวมา ผู้คนนิยมใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมากมักมาที่วัดเล่งเน่ยยี่พร้อมภรรยา เพื่อนำของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่าพิธีเซ่นไหว้มีความสำคัญ เพราะทำให้เรามีความสบายใจและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่อมา เพราะเราทำพิธีเซ่นไหว้ตามบรรพบุรุษที่เคยทำกันมา

กรณีที่ 10 เพศชาย อายุ 64 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย นับถือศาสนาพุทธ อยู่จังหวัดนครปฐม รู้จักวัดมิ่งกรมลาวาสได้เนื่องจากบรรพบุรุษมาไหว้ที่วัดนี้เป็นประจำ จึงทำตามบรรพบุรุษเรื่อยมา จนถึงสมัยลูกหลาน ผู้ให้สัมภาษณ์ยังคงพาลูกหลานมาไหว้ ส่วนใหญ่ทำพิธีเช่นไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ ไหว้ขนมจ่าง และวันสารทต่าง ๆ ของที่ใช้ไหว้ในเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ อาหารเจ ผลไม้ ของที่ใช้ไหว้ในวันไหว้พระจันทร์ ได้แก่ ผลไม้ เช่น ส้ม และขนมเปี๊ยะ นอกจากมาที่วัดมิ่งกรมลาวาสเพื่อทำพิธีเช่นไหว้แล้ว มักจะไปไหว้เจ้าและทำบุญที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัดมิ่งกรมลาวาส และไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแถวเสาชิงช้า ไหว้หลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา นอกจากทำพิธีเช่นไหว้ที่วัดมิ่งกรมลาวาส ยังทำพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดนี้ทุกปี เพื่อขอให้ตนเองและครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ให้หมดเคราะห์หมดโศก เวลานำของมาเช่นไหว้ไม่ได้ไหว้เทพองค์ไหนเป็นพิเศษ แต่จะไหว้ให้ครบทุกองค์ เพราะถือว่าทุกองค์มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน นอกจากการจุดธูป เทียน เติมน้ำมันที่ตะเกียงแล้ว ยังใช้ส้ม หิ้งเตี้ย (กระดาดเงินกระดาดทอง) ชุดแพ้ว เป็นเครื่องเช่นไหว้ที่ต้องใช้ไหว้ประจำ ส่วนใหญ่ทำพิธีเช่นไหว้แทบจะทุกเทศกาล แต่บางครั้งไม่มีเทศกาลก็มาไหว้มาขอพร ขอบารมีให้ตนเองและลูกหลานประสบความสำเร็จ ทุกครั้งที่มาวัดมิ่งกรมลาวาส ผู้ให้สัมภาษณ์มักจะพาภรรยาและลูกหลาน มาไหว้กันพร้อมหน้าพร้อมตา ของที่ใช้เช่นไหว้มักจะมี ความหมายในตัวเอง เช่น เส้นหมี่ หมายถึง มีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ หิ้งตะ (น้ำตาล) หมายถึง การมีชีวิตที่หวานชื่นเหมือนน้ำตาล ขนมอี๋ มีมีชมพู รสหวาน หอม หมายถึง ชีวิตมีความหวานสดชื่น นิยมรับประทานในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ขนมจันอับ (ขนมโหงวเล็กหึ่ง) เป็นขนมแห้ง ๆ 5 อย่าง ประกอบด้วย ถั่วตัด งาตัด ข้างพอง ถั่วเคลือบ และฟักเชื่อม มักใช้ไหว้เจ้าหรือไหว้บรรพบุรุษก็ได้ ขนมจันอับนี้เมืองจีนนิยมใช้ไหว้มาแต่โบราณ ปัจจุบันคงยังนิยมใช้ไหว้ อยู่ สาเหตุที่ผู้ให้สัมภาษณ์นิยมนำของมาเช่นไหว้เนื่องจากทำตามประเพณี ทำตามบรรพบุรุษที่เคยทำกันมา (ซึ่งบรรพบุรุษมักมาที่วัดมิ่งกรมลาวาส) หรือบางครั้งมีปัญหาไม่สบายใจ ก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดี หรือไม่ก็มาขอพรขอบารมี โดยที่ไม่ได้มีเรื่อง ทุกข์ใจ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการเช่นไหว้ ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะอย่างน้อยทำให้เรามีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เมื่อทำพิธีเช่นไหว้ เรามีความสบายใจ อิ่มอกอิ่มใจ และเป็นการสืบทอดประเพณีที่บรรพบุรุษเคยทำกันมา